

NÉT MỚI TRONG CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐẶNG VĂN BÉ

Trưởng Phòng Thư viện – Thiết bị
Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Dương

Thư viện trường học là một công tác quan trọng của ngành giáo dục. Quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng ở nhà trường phổ thông tùy thuộc khá nhiều vào công tác này. Sở GD-ĐT Bình Dương trong thời gian qua tập trung chỉ đạo củng cố và phát triển mạng lưới thư viện trường học (TVTH) trong tỉnh và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan.

Hiện nay toàn tỉnh có 205 TVTH. Trước năm 2003, số thư viện đạt tiêu chuẩn theo QĐ 01/2003 về tiêu chuẩn TVTH mới của Bộ ban hành năm 2003 đến nay toàn ngành có 85/205 thư viện đạt chuẩn, tỉ lệ 41,05%; riêng năm 2006 công nhận được 50 thư viện. Sở đã chỉ đạo tất cả các thư viện đều thực hiện “Tủ sách đạo đức” “Tủ sách pháp luật” “Tủ sách dùng chung” bên cạnh sách giáo khoa, sách tham khảo, sách giáo viên, báo, tạp chí như Bộ GD-ĐT qui định. Nguồn kinh phí trang bị sách, báo cho TVTH được UBND tỉnh cấp cho khá dồi dào, năm học 2006-2007, kinh phí này trên 3 tỉ đồng.

Nhìn lại tình hình TVTH vào đầu năm 2005, lúc đó chỉ mới có 13 thư viện đạt chuẩn theo QĐ 01/2003, tình hình cơ sở vật chất, sách báo ở các trường nhìn chung còn thiếu, nhiều cán bộ thư viện chuyển sang làm công tác khác, số mới nhận chưa kinh qua đào tạo nghiệp vụ. Trước tình hình đó, Sở quyết định chọn khâu đột phá để củng cố công tác thư viện là: bồi dưỡng cán bộ song song với việc yêu cầu các trường THPT, các PGD ổn định đội ngũ cán bộ thư viện, Sở tổ chức một lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho 84 cán bộ thư viện mới. Sở cũng kết hợp với trường CĐSP tỉnh Bình Dương lần lượt mở hai lớp nghiệp vụ thư viện trung hạn cho cán bộ thư viện ở một số trường trọng điểm, tổng số học viên tốt nghiệp là 71 (khóa đầu 38, khóa kế 33). Ngoài ra để nhắm tới tương lai sẽ thực hiện thư viện điện tử ở các trường phổ thông trong tỉnh, Sở DG –ĐT kết hợp với Thư viện tỉnh Bình Dương mở 2 lớp Ứng dụng tin học vào quản lý thư viện vào tháng 8 và tháng 11/2006, mỗi lớp 55 học viên. Chính những lớp này đã giúp cho cán bộ thư viện tự tin hơn trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cán bộ thư viện là những người thầy không trên bục giảng, là những giáo viên thư viện, là những cố vấn bạn đọc; một khi nắm vững chuyên môn, họ sẽ đủ khả năng hướng dẫn các giáo viên bộ môn khác và học sinh cách sử dụng sách và khai thác nguồn thông tin, từ tiểu thuyết đến tư liệu, từ các xuất bản phẩm đến tài liệu điện tử, cả tại chỗ cũng như truy cập từ xa. Nhiều giáo viên thư viện thể hiện chuyên môn tốt và lòng yêu nghề qua các kì thi “Giáo viên thư viện giỏi” cấp Tỉnh và cấp Bộ. Năm 2005, 3 giáo viên thư viện Bình Dương dự thi cấp Bộ gồm Hoàng Thị Thanh Tú (THCS Chu Văn An), Trần Thị Thu Thủy (THPT Tân Phước Khánh) và Văn Thanh Châu (THCS Tân Bình) được 1 giải nhì, 2 giải ba. Tháng 3 năm 2007, Sở đã tổ chức hội thi “Cán bộ thư viện giỏi vòng tỉnh” lần thứ 3 để chuẩn bị dự thi vòng toàn quốc vào tháng 5 tới. Hiện tại tỉnh có 5 cán bộ, giáo viên thư viện tham gia đội ngũ cộng tác viên của Bộ GD –ĐT.

Sau khi có cán bộ đủ năng lực làm việc thì việc quan trọng tiếp theo là phải tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung sách, báo cho thư viện. Để được công nhận theo chuẩn 01/2003, thư viện phải hội đủ nhiều điều kiện nhưng khó đạt nhất là đảm bảo diện tích tối thiểu 50 m vuông dùng làm kho sách và phòng đọc tiếp đến là phải có đủ số bản sách tham khảo theo quy định (Tiểu học: 2 bản sách/ 1 học sinh; THCS: 3 bản sách/ 1 học sinh; THPT: 4 bản sách/ 1 học sinh), hiện nay nhiều trường THCS, THPT có số lượng học sinh đông vẫn chưa thể công nhận đạt chuẩn do không đủ số bản sách. Số sách tham khảo ở các trường phải được thường xuyên bổ sung để thư viện thêm phong phú và hấp dẫn giáo viên, học sinh tới đọc. Hàng năm, tỉnh Bình Dương cấp cho ngành giáo dục nguồn kinh phí khá lớn để trang bị sách, báo cho TVTH, từ cấp sách giáo khoa cho các xã khó khăn theo chương trình 135, sách bồi dưỡng thay cho sách giáo viên đến sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, tạp chí,... Do đó số TVTH đạt chuẩn mỗi năm một tăng: năm 2005 công nhận 17 thư viện, năm 2006 công nhận 50 thư viện...

Hiện nay, Sở GD – ĐT có kế hoạch trang bị máy vi tính, máy in cho thư viện các trường tiểu học, THCS đã đạt chuẩn và tất cả các thư viện các trường THPT (mỗi thư viện 2 máy vi tính và 1 máy in). Thời gian tới Sở sẽ tiếp tục bồi dưỡng tin học cho cán bộ thư viện để tiến tới thực hiện thư viện điện tử trong nhà trường.

Công tác TVTH là công tác đòi hỏi sự đầu tư lâu dài về con người và cơ sở vật chất, sách báo,... Sở DG –ĐT Bình Dương quyết tâm chỉ đạo xây dựng mạng lưới TVTH tỉnh nhà phát triển vươn lên tầm cao mới như Tuyên ngôn của Unesco về TVTH đã nêu: TVTH là nơi cung cấp thông tin và ý tưởng. Những thông tin và ý tưởng đó là nền tảng dẫn đến sự thành công trong xã hội thông tin và tri thức ngày nay. TVTH trang bị cho học sinh những kỹ năng học tập suốt đời và phát triển ở họ khả năng sáng tạo, giúp họ trở thành những công dân có trách nhiệm.

